



ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์  
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือของผู้บังคับบัญชา เพื่อเสริมค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว

โรงพยาบาลนครพิงค์ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ดังต่อไปนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข และตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ (QR Code แนบประกาศนี้)

๒. เจ้าหน้าที่สามารถให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยากับบุคคลอื่นได้ หากราคาหรือมูลค่าในการให้หรือรับกับบุคคลนั้น แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้หรือรับในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยั้งที่ต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่มีราคาหรือมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น แจ้งรายละเอียดตามแบบฟอร์ม (QR Code แนบประกาศนี้) ยื่นต่องานนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาวินิจฉัยว่าจะให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นหรือไม่

๓. เพื่อการกำกับติดตาม ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตาม พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ และหากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้ ต้องรายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ทราบผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

